

คำถาม – คำตอบ (Q&A)

1.	<p>Q : การขออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) มีขั้นตอนอย่างไร</p>
	<p>A : การขออนุญาตรับเลขสารบบอาหารแบ่งการขออนุญาตเป็น 2 ส่วน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ส่วนของสถานประกอบการ 2) ส่วนของผลิตภัณฑ์ <p><u>ส่วน of สถานประกอบการ</u></p> <p>กรณีสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ให้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)</p> <p>กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกำลังรวมน้อยกว่า 5 แรงม้า และใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน ให้ยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สป.1)</p> <p>กรณีสถานที่นำเข้า ให้ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)</p> <p><u>ส่วน of ผลิตภัณฑ์</u></p> <p>กรณีสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงานหรือสถานที่นำเข้า ผลิต หรือนำเข้าอาหารควบคุมเฉพาะ (อาหารกลุ่ม 1) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)</p> <p>กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ (อาหารกลุ่ม 1) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ต้องยื่นคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สป.3)</p> <p>กรณีสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน/ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือสถานที่นำเข้า ผลิต/นำเข้าอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (อาหารกลุ่ม 2) อาหารที่ต้องมีฉลาก (อาหารกลุ่ม 3) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สป.5) ยกเว้น “รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่”, “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ต้องยื่นคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สป.3) เว้นแต่ “รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่” “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ที่มีส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดตรงตามที่เคยได้รับอนุญาต หรือผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สป.5) ได้</p>
2.	<p>Q : ขอรับแบบคำขอต่างๆและระเบียบการขออนุญาตได้ที่ไหนบ้าง</p>
	<p>A : ขอรับได้จากศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC), กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสามารถ Download ได้จาก www.fda.moph.go.th</p>

3.	Q :	แบบคำขอ สบ.1, สบ.2, สบ.3, สบ.4, สบ.5, สบ.6 สามารถกรอกแบบคำขอโดยใช้ลายมือเขียนได้หรือไม่
	A :	การกรอกแบบคำขอ สบ.1, สบ.2, สบ.3, สบ.4, สบ.5, สบ.6 ให้ใช้พิมพ์เท่านั้น เนื่องจากแบบคำขอ สบ.ต่าง ๆ นั้น เป็นใบอนุญาตด้วย
4.	Q :	กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานและได้รับอนุญาตแบบ สบ.1 แล้ว ขอย้ายสถานที่ผลิตและเพิ่มเครื่องจักรมีกำลังรวมเกิน 5 แรงม้า ต้องดำเนินการอย่างไร
	A :	ให้ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) ใหม่ เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) แล้ว ให้แจ้งยกเลิกแบบ สบ.1 ทั้งนี้ต้องยื่นขออนุญาตในส่วนของผู้ผลิตภัณฑอาหารใหม่ทั้งหมด
5.	Q :	ถ้าทำแบบ สบ.1, สบ.2, สบ.3, สบ.4, สบ.5, สบ.6 สูญหาย จะต้องยื่นแบบคำขอใหม่หรือไม่
	A :	ไม่ต้องยื่นแบบคำขอใหม่ ให้ยื่นหนังสือเพื่อขอคัดสำเนาแบบ สบ. นั้นๆต่อกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หนังสือต้องลงนามโดยผู้ดำเนินกิจการ) พร้อมแนบหลักฐานใบแจ้งความว่าแบบ สบ. นั้นๆสูญหาย ที่ออกโดยสถานีตำรวจท้องที่ ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6.	Q :	ถ้าทำใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) สูญหาย จะต้องดำเนินการอย่างไร
	A :	ต้องยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) พร้อมแนบหลักฐานใบแจ้งความว่าใบอนุญาตผลิตอาหารนั้นๆสูญหาย ที่ออกโดยสถานีตำรวจท้องที่ และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ฉบับละ 500 บาท
7.	Q :	ต้องการเพิ่มประเภทอาหารในใบอนุญาตผลิตอาหารต้องดำเนินการอย่างไร
	A :	กรณีได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ให้ยื่นแบบ อ.1 กรณีได้รับอนุญาตแบบ สบ.1 ให้ยื่นแบบ สบ.2 โดยแจ้งรายการอาหารที่ต้องการเพิ่มประเภท พร้อมส่งแบบแปลนระบุสายการผลิต อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ และรายละเอียดต่างๆของอาหารที่ต้องการเพิ่มประเภทเพื่อประกอบการพิจารณา
8.	Q :	การขอยกเลิกกิจการผลิต/นำเข้าอาหาร ต้องดำเนินการอย่างไร
	A :	ให้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกใบอนุญาตนั้นๆ พร้อมส่งใบอนุญาตฉบับจริงต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หนังสือต้องลงนามโดยผู้ดำเนินกิจการ)

9.	Q :	ถ้าสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัด และมีการผลิตอาหารประเภทที่มอบคุณค่า/ไม่มอบคุณค่า ให้จังหวัดดำเนินการอนุญาตได้ จะต้องขออนุญาตที่ใด
	A :	การขออนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สามารถขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง หรือขออนุญาตผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สำหรับการขออนุญาตในส่วนของผู้ผลิตภัณฑอาหาร ถ้าเป็นประเภทอาหารที่มอบคุณค่าให้จังหวัดดำเนินการอนุญาตได้ ให้ยื่นต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยตรง แต่ถ้าเป็นประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบคุณค่าให้จังหวัดดำเนินการอนุญาตได้ ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาจยื่นผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้
10.	Q :	หากได้รับใบอนุญาตแบบ สป.1 โดยผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แล้วจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่
	A :	ไม่ได้ เพราะการอนุญาตเกี่ยวกับอาหารเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลตามเลขที่ใบอนุญาตการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น จึงไม่อาจโอนสิทธิ์ให้แก่กันได้ จะต้องยื่นขออนุญาตแบบ สป.1 ใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ยกเลิก สป.1 เดิม
11.	Q :	การพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร/คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน และการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร จะใช้ระยะเวลาานเท่าใด
	A :	การพิจารณาเอกสารหลักฐานในลักษณะที่พร้อมจะตรวจสอบสถานที่ผลิต รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร และหลังจากตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแล้ว จะออกใบอนุญาตผลิตอาหารให้ได้ไม่เกิน 20 วันทำการ (กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตของผู้ขออนุญาต สำหรับสถานที่ผลิตอาหารที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด และผลิตอาหารประเภทที่ไม่ได้มอบคุณค่าให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการอนุญาต การดำเนินการจนแล้วเสร็จในทำนองเดียวกับข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกิน 60 วันทำการ เนื่องจากจะต้องมีการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการตรวจสอบสถานที่ผลิต ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตของผู้ขออนุญาตด้วย
12.	Q :	ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) และแบบ สป.1 ต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร
	A :	แบบ สป.1 ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งจะคิดตามจำนวนคนงานที่ใช้ และ/หรือกำลังแรงม้าของเครื่องจักรที่ใช้ เช่น ถ้ามีคนงานตั้งแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท แต่ถ้าหากมีการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า โดยจะใช้คนงานหรือไม่ก็ตาม จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 7,000 บาท และถ้าหากมีการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท เป็นต้น

13.	Q :	เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือแบบ สบ.1 จะสามารถผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายได้ทันทีหรือไม่
	A :	กรณีได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ประเภทอาหารทั่วไป เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้เลย สำหรับการผลิตอาหารทั่วไปของสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ก็ไม่ต้องยื่นคำขอแบบ สบ.1 แต่อย่างใด แต่จะต้องผลิตอาหารนั้นให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
14.	Q :	อาหารชนิดใดไม่ต้องขอเลขสารบบอาหาร
	A :	อาหารที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ (กลุ่ม 1), อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (กลุ่ม 2), อาหารที่ต้องมีฉลาก (กลุ่ม 3) แต่ต้องขออนุญาตในส่วนขอของสถานประกอบการ เช่น สถานที่นำเข้า ต้องยื่นแบบ อ.6 สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน ต้องยื่นแบบ อ.1 สำหรับสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน ไม่ต้องยื่นแบบ สบ.1 แต่อย่างใด
15.	Q :	การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารมีหลักเกณฑ์อย่างไร
	A :	การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในกลุ่มอาหาร 54 ประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 จะตรวจตามเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป สำหรับน้ำบริโภคจะตรวจตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภค ซึ่งปฏิบัติตามประกาศ (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 นอกเหนือจากนั้นจะตรวจตามเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ผลิตและนำเข้าซึ่งอาหาร (Minimum Requirement)
16.	Q :	ใบอนุญาตผลิตอาหารและใบอนุญาตนำเข้าอาหาร สามารถขออนุญาตผลิตและนำเข้าอาหารได้กี่ชนิด
	A :	ใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร สามารถขออนุญาตทุกชนิดอาหารตามที่ขออนุญาต อย่างไรก็ตาม หากประเภทอาหารที่จะผลิต/นำเข้า ไม่ครอบคลุมอยู่ในใบอนุญาต ท่านสามารถขออนุญาตผลิต/นำเข้า เพิ่มประเภทอาหารได้ โดยยื่นแบบ อ.1, สบ.1 หรือ อ.6 แล้วแต่กรณี
17.	Q :	การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร ดำเนินการอย่างไร
	A :	ใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สาม โดยกำหนดการต่ออายุก่อนสิ้นปี
18.	Q :	ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร คิดอย่างไร
	A :	อัตราค่าธรรมเนียมของการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จะเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆ (กรณีไม่มีการเพิ่มเติมกำลังเครื่องจักรหรือจำนวนคนงาน) หากมีการเพิ่มเติมหรือลดจำนวนคนงานที่ใช้ และ/หรือกำลังเครื่องจักร จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ ซึ่งเท่ากับกำลังแรงม้าของเครื่องจักร และ/หรือจำนวนคนงานที่มีอยู่จริง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารจะเท่ากับ 15,000 บาท

19.	Q :	สถานที่ผลิตอาหารแห่งเดียวกันสามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารหลายใบได้หรือไม่อย่างไร
	A :	สถานที่ผลิตอาหารที่มีเลขที่ตั้งเดียว ไม่สามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารได้หลายใบ กรณีเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ยกเว้นสถานที่ผลิตนั้นมีเลขที่ตั้งหลายเลขหมายต่างๆกัน จึงสามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารได้หลายใบในนามนิติบุคคลเดียวกัน
20.	Q :	ในการยื่นแบบคำขอต่างๆ ผู้รับมอบอำนาจสามารถลงนามแทนผู้ดำเนินกิจการได้หรือไม่
	A :	ไม่ได้ ผู้ลงนามต้องเป็นผู้ดำเนินกิจการที่มีชื่อระบุอยู่ในใบอนุญาต หากผู้ดำเนินกิจการไม่ได้ยื่นคำขอในขณะนั้น ก็อาจให้กรรมการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาตลงชื่อแทนในคำขอตามเงื่อนไขที่แจ้งในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
21.	Q :	ต้องการตรวจสอบเลขสารบบอาหารว่าได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ จะตรวจสอบได้ที่ใด
	A :	สามารถตรวจสอบโดยสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตแล้ว ที่ www.fda.moph.go.th หรือสอบถามที่กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีต่างจังหวัด ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
22.	Q :	เลขสารบบอาหารแต่ละหลักหมายถึงอะไร
	A :	เลขสารบบอาหารประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก แสดงถึงข้อมูลสำคัญ 2 ชุด ได้แก่ - ชุดข้อมูลชุดแรก คือ ข้อมูลสถานที่ประกอบการ ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลักแรก - ชุดข้อมูลชุดหลัง คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยตัวเลข 5 หลักหลัง รายละเอียดของข้อมูลเลขสารบบอาหาร ปรากฏอยู่ในคู่มือ “ขั้นตอนการติดต่อขอรับเลขสารบบอาหาร”
23.	Q :	จะขอใช้สถานที่ผลิตอาหารร่วมกับที่พักอาศัยได้หรือไม่
	A :	กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาอนุญาตได้ หากมีการแบ่งกันบริเวณผลิตอาหาร ให้แยกเป็นสัดส่วน ไม่เป็นทางเดินผ่านไปสู่อื่น และต้องมีพื้นที่ผลิตเพียงพอเหมาะสม
24.	Q :	หากซื้อสินค้าอาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) แล้วมาแบ่งบรรจุใหม่ จะต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่อีกหรือไม่
	A :	ต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 “ผลิต” หมายความว่าทำ ผสม ประสาน และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุด้วย ดังนั้น หากสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) แต่ถ้าสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรไม่ถึง 5 แรงม้า และคนงานไม่ถึง 7 คน ต้องยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สป.1) เมื่อได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามประเภทอาหารที่ขอแบ่งบรรจุด้วย

25	Q :	การจดทะเบียนบุคคลธรรมดาหรือการจดทะเบียนนิติบุคคล จะทำให้การยื่น ขออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ต่างกันหรือไม่
	A :	ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่ต่างกัน ต่างกันเฉพาะการแนบหลักฐานในส่วนผู้ดำเนินกิจการต่างกัน ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตสถานประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) หากเป็นคนธรรมดาแนบสำเนาทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
26	Q :	หากจ้างโรงงานอื่นให้ผลิตอาหารให้ โดยใช้ชื่ออาหารและชื่อตราของผู้ว่าจ้างผลิต ทางผู้ผลิตต้องดำเนินการอย่างไร หรือผู้ว่าจ้างผลิตจะขอใช้เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ของอาหารที่ทางโรงงานได้รับแล้วได้หรือไม่
	A :	การใช้เลขสารบบอาหารเดียวกัน ผลิตภัณณ์นั้นๆต้องมีสูตร ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต ลักษณะผลิตภัณณ์ ชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตเดียวกัน สำหรับการจ้างโรงงานอื่นผลิตอาหารให้ โดยใช้ชื่ออาหารและชื่อตราใหม่ของผู้ว่าจ้าง โรงงานที่รับจ้างผลิตอาหารต้องยื่นขออนุญาตรับเลขสารบบอาหารนั้น
27	Q :	สถานที่ผลิต A ต้องการขายกิจการให้ B B สามารถขอใช้แบบแปลนแผนผังและ รายการเครื่องจักรของสถานที่ผลิต A ในการขออนุญาตได้หรือไม่ ถ้าไม่มีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตเลย

A :	<p>B สามารถขอใช้แบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักรของสถานที่ผลิต A ได้ ถ้าสถานที่ผลิต A ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยสถานที่ผลิต A ต้องทำหนังสือยินยอมให้ B ใช้แบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักรของสถานที่ผลิต A ซึ่งหนังสือยินยอมต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของสถานที่ผลิต A และ B ต้องยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) พร้อมทั้งแจ้งรายการอาหารที่ขออนุญาตผลิต และส่งเอกสาร</p> <p>รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการขออนุญาตผลิตอาหาร และเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป เมื่อ B ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแล้ว สถานที่ผลิต A จะต้องมีหนังสือแจ้งยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหารของตนทันที</p>
-----	---

28	Q :	ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อสถานที่ผลิตต้องดำเนินการอย่างไร
	A :	อันดับแรก ให้ดูหลักฐานทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ กรณีเลขทะเบียนการค้า/เลขทะเบียนพาณิชย์เป็นเลขเดิม (เลขเดียวกับชื่อสถานที่ผลิตเดิม) ให้ยื่นขอเปลี่ยนชื่อสถานที่ผลิต โดยใช้แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเปลี่ยนชื่อสถานที่ ใบอนุญาตฉบับจริงและหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (แล้วแต่กรณี) โดยการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปตรวจสอบสถานที่ผลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบและสลักหลังในใบอนุญาตได้เลย ถ้ากรณีเลขทะเบียนการค้า/เลขทะเบียนพาณิชย์ เป็นเลขใหม่ถือว่าเป็นคนละเจ้าของ/นิติบุคคล ต้องยื่นขอใบอนุญาต อ.1/สบ.1 ใหม่ พร้อมขอใช้เอกสารแบบแปลนชุดเดิมได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบสถานที่ผลิตก่อนออกใบอนุญาตผลิต
29	Q :	การยื่นคำขอต่างๆ เช่น อ.1, อ.6, สบ.1, อ.17, สบ.3, สบ.5 หากผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเอง จะให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้หรือไม่
	A :	การยื่นคำขอต่างๆดังกล่าวข้างต้น หากเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการหรือผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
30	Q :	การผลิตอาหารประเภทอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ในสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ต้องตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารหรือไม่
	A :	กรณีสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที จะไม่มีการตรวจสอบสถานที่ก่อนอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตแบบ สบ.1 แล้ว จะมีการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตต่อไป
31	Q :	การได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น แบบ สบ.3, แบบ สบ.5 และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) จะต้องดำเนินการต่ออายุด้วยหรือไม่
	A :	แบบ สบ.3, แบบ สบ.5 และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) เป็นใบอนุญาตที่มีลักษณะมีอายุตลอดชีพ จึงไม่ต้องต่ออายุแต่อย่างใด ทั้งนี้ใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนำเข้าจะต้องต่ออายุทุก 3 ปี หากใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนำเข้าขาดต่ออายุ จะทำให้แบบ สบ.3, แบบ สบ.5 และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) หหมดอายุไปด้วย
32	Q :	ถ้าต้องการส่งออกอาหารที่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหารแล้ว และประสงค์จะขอหนังสือรับรองการอนุญาตผลิต/ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกจะขอได้จากที่ใด
	A :	ยื่นขอได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือ

คำถาม - คำตอบ

เบื้องต้น